



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 หน้า 7 มูลค่าข่าว 179,673.-

## กรมแพทย์ร่วมมือ‘มศว’ ผลิตนักกิจกรรมบำบัด



**ส**ถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ผลิตบุคลากรวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดรองรับเพื่อให้บริการคนพิการและผู้ป่วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายแพทย์ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัดระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า กรมการแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ที่ให้การรักษาระดับฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คน

พิการและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ ปัจจุบันการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นงานที่สำคัญในระบบให้บริการสุขภาพประชาชนของประเทศไทย แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะวิชาชีพกิจกรรมบำบัดซึ่งมีบุคลากรจำกัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทำให้ผู้ป่วย คนพิการที่มีจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร์วิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้น

นำที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพหลายสาขา และได้  
รับการยอมรับด้านมาตรฐานการเรียน การสอน  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการ  
สอนระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กล่าวว่า การ  
ร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทาง  
วิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา  
ตรี สาขากิจกรรมบำบัด ทั้งทางด้านวิชาการ  
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ครอบคลุม  
ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสห  
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาคารสถานที่ ทรัพยากร  
ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ  
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขา  
กิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความ  
รู้ ความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น มีการ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา  
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา  
ตรี สาขากิจกรรมบำบัด ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานร่วมกัน.